



## สรุปข่าวเศรษฐกิจ

วันที่ 14 มีนาคม 2562

### รพท.แนะรัฐผนึกภาคเอกชน เก็บข้อมูลต่างชาติซื้อสินค้า

"เบงก์ชาติ" เผยทุนจีนแห่ซื้อสินค้า ไทยในปี 61 พุ่ง 65% แต่ระดับ 3.9 หมื่นล้าน มันใจยังไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมตลาด แต่แนะหน่วยงานรัฐผนึกภาคเอกชน เก็บข้อมูลการซื้อขายชาวต่างชาติ เพื่อประเมินความเสี่ยง พร้อมพัฒนากรอบ สัญญาร่วมทุนระหว่างผู้ประกอบการไทย-เทศ เพื่อความโปร่งใสลดความเสี่ยงจากการร่วมทุนไม่เป็นธรรม

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

### ดันสินค้าชุมชนขายบน Shopee ตั้งเป้า3พันรายการยอดปีละ100ล้าน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือ Shopee ดันสินค้าชุมชนเข้าไปจำหน่าย ภายใต้แคมเปญ "ของดีออนไลน์ by DBD" นำร่องคัดสินค้าเกือบ 500 รายการ ให้ส่วนลดทันที 20% ในช่วง 7 วันแรก เตรียมเดินทางคัดสินค้าเข้าไปจำหน่ายเพิ่ม ตั้งเป้า 1,000 รายการ คาดมียอดขายไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทต่อปี

ที่มา : ผู้จัดการฯ

### แนะเอกชนผู้ผลิตเร่งลงทุนในประเทศ

- รับตลาดโซลาร์เซลล์ 20 ปีหน้า
- ไฟฟ้าเข้าระบบ 1.27 หมื่นวัตต์

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยหลังหารือร่วมกับผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ ว่า ตนได้แจ้งให้ผู้ผลิตและจำหน่ายแผงโซลาร์ในประเทศ 30 ราย ให้เตรียมพร้อมสำหรับโอกาสธุรกิจตลาดพลังงานทดแทน โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะเติบโตมากขึ้น เนื่องจากแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (พีดีพี 2018) หรือระหว่างปี 2561-2580 ที่ได้มีการกำหนดรับซื้อไฟฟ้าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาที่อยู่อาศัยหรือโซลาร์ภาคประชาชน 10,000 เมกะวัตต์ และโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำขนาดใหญ่ (โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ) 2,725 เมกะวัตต์

ที่มา : ไทยรัฐ

### ผู้ส่งออกกลับประทดไทยเฮ! ออสซีปลดล็อกทุ้มตลาด

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า หน่วยงานใต้สวนของออสเตรเลียได้ประกาศผลการทบทวนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (เอดี) กับสินค้าสับประรดกระป๋องของไทย ซึ่งได้เปิดทบทวนการใช้มาตรการเอดีกับสินค้าสับประรดกระป๋องสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (ขนาดมากกว่า 1 ลิตร) และสับประรดกระป๋องสำหรับผู้บริโภค (ขนาดไม่เกิน 1 ลิตร) ที่ผลิตและส่งออกจากไทยมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 โดยได้ประกาศยกเลิกการใช้มาตรการเอดีกับสินค้าสับประรดกระป๋องสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากสินค้าดังกล่าวของไทยไม่มีการทุ่มตลาดและไม่ได้สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในของออสเตรเลีย แต่ในส่วนของสินค้าสับประรดกระป๋องสำหรับผู้บริโภค ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากสินค้าของไทยในอัตราเพียง 2.6-16.8% จากเดิมที่ 7.9-28.6% ของราคา C.I.F.

ที่มา : มติชน